

**HỌP MẶT BƯỞI CHU VĂN AN
KIỀU MỸ DUYÊN**



Ban Tổ Chức chụp hình với đồng môn trường Chu Văn An

Hội ái hữu trường Bưởi- Chu Văn An, Nam California tổ chức tiệc mừng Tân Xuân Giáp Thìn vào lúc 10:30 sáng thứ bảy ngày 17/2/2024 (mùng 8 Tết âm lịch), tại nhà hàng Diamond Seafood 1, thành phố Garden Grove.



Đoàn múa Song Lân (Ảnh: Thu Anh)

Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trường Bưởi – Chu Văn An tại miền Nam California đã được thành lập từ năm 1980. Hằng năm, hội có những sinh hoạt đều đặn như Tết Niên, Tân Niên, Kỷ niệm ngày thành lập Hội, v.v. Hội Trưởng là ông Đặng Quỳnh và một lực lượng thành viên hùng hậu và đầy năng lực gồm có Phó Hội Trưởng ông Đinh Thái Sơn, Tổng Thư Ký ông Phạm Triệu, Trưởng Ban Tài Chánh ông Văn Kỳ Thanh, Trưởng Ban Nội Vụ ông Nguyễn Thế Nam, Trưởng Ban Ngoại Vụ ông Đoàn Hùng, Trưởng Ban Văn Nghệ ông Trần Lê Tuấn và nhà văn Phạm Gia Đại. Ban Giám Sát vẫn những thành viên cũ là Trưởng Ban Vương Đình Diễm, Nguyễn Đức Nam, David Tống và Bùi Đức Uyên.



Ban tổ chức tiệc mừng Xuân Giáp Thìn 2024 (Ảnh: Thu Anh)

Ban tổ chức tiệc Xuân 2024, Bưởi- CVA Nam California bao gồm: Hội Trưởng Đặng Quỳnh, Phó Hội Trưởng Đinh Thái Sơn, Tổng Thư Ký Nguyễn Thế Nam, Trưởng ban tại chánh Văn Kỳ Thanh, Trưởng ban ngoại vụ Đoàn Hùng, David Tống, Nguyễn Đức Nam và Phạm Gia Đại.

Năm nào cũng vậy, hợp mặt trường Bưởi- Chu Văn An luôn có sự hiện diện của các hội đoàn và thân hữu gần xa: Hội Trưng Vương Nam California, Hội Gia Long, Hội Nguyễn Bá Tòng, Hội Petrus Ký, Hội Nguyễn Đình Chiểu-Lê Ngọc Hân, Hội Bà Triệu, Hội Ái Hữu Sư Đoàn 5 Bộ Binh VNCH, Trường Quốc Học & Đồng Khánh, Trường Marie Curie, Trường Couvent des Oiseaux, Trường Nguyễn Thượng Hiền, Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ, Nhóm Nhân Văn Nghệ Thuật và Tiếng Thời Gian, Hội Hùng sử Việt San Diego, nhóm hát Quỳnh Hoa và nhóm hát Phượng Tím, cùng các anh trong binh chủng Không Quân và Lôi Hồ.



Giáo sư tiến sĩ Trần Huy Bích, giáo sư tiến sĩ Phạm Thị Huê và phu quân (Hình từ trái sang) (Ảnh: Thu Anh)



Nhà văn Nguyễn Duy Quang, nhà văn Việt Hải Trần, Lê Hoa, phu quân và nhà văn Khánh Lan, nhà văn Kiều My (Hình từ trái sang) (Ảnh: Thu Anh)



(Ảnh: Thu Anh)

Quan khách gồm có giáo sư Trần Huy Bích, giáo sư Đỗ Quý Toàn và phu nhân, chánh án Nguyễn Trọng Nho và phu nhân, phu nhân của cố giáo sư Nguyễn Thanh Liêm- bà Nguyễn Thị Phương, giáo sư Phạm Thị Huệ và phu quân, nhà văn Duy Quang, nhà văn Việt Hải, Lê Hoa, nhà văn Khánh Lan và phu quân, Kiều My, dược sĩ Bội Tú, Lê Thị Phú- nguyên chủ tịch hội ái hữu Trưng Vương, ông Nguyễn Văn Lực, giáo sư Đào Mạnh Đạt, giáo sư Đỗ Quý Toàn, luật sư Đỗ Đức Hậu và luật sư Đỗ Đức Toàn. Điều khiển chương trình là nhà văn Phạm Gia Đại cùng hai xướng ngôn viên Hương Thơ và Hồng Vân.

Theo truyền thống "Tôn Sư Trọng Đạo", tiệc đầu Xuân trước hết với nghi thức Lễ Thầy Chu Văn An, Hội Trường Đặng Quỳnh và các thành viên trong ban tổ chức lên trước bàn thờ có chân dung Thầy Chu Văn An để niệm hương.



Hội trưởng Đặng Quỳnh và các thành viên trong ban tổ chức lên trước bàn thờ có chân dung Thầy Chu Văn An để niệm hương.

Hội trưởng Đặng Quỳnh nói vài lời chúc Xuân và cảm ơn quý quan khách.



Hội trường Đặng Quỳnh chúc Xuân bằng hữu và các quan khách.

Ông Phạm Gia Đại -Trưởng Ban Văn nghệ Tiệc Xuân Bưởi-CVA Nam California phát biểu cảm tưởng:

- Tiệc mừng Tân Xuân Giáp Thìn của Hội Bưởi-CVA Nam California thành công nhờ vào ba yếu tố chính. Yếu tố thứ nhất là tấm lòng của các thành viên trong ban tổ chức, gồm 8 anh CVA từ những niên khóa 1965 cho đến niên khóa cuối cùng là 1978, đã hết lòng chung sức để hình thành một buổi tiệc thật vui tươi, tưng bừng đầu Xuân. Yếu tố thứ hai là đã tạo dựng được một chương trình hấp dẫn mang không khí ngày Tết như Đoàn Múa Song Lô, Lễ Thầy Chu Văn An trong tinh thần Tôn Sư Trọng Đạo, các trình diễn Fashion Show đặc biệt, Xổ Số với nhiều giải thưởng giá trị, những tiết mục ca vũ nhạc với những giọng ca của nhiều ca sĩ đang được yêu mến. Yếu tố thứ ba rất quan trọng là nhờ vào sự phổ biến rộng rãi, không phải chỉ qua các diễn đàn của CVA, các diễn đàn thân hữu, mà còn nhờ vào các thân hữu đã giúp đăng Thư Mời lên báo chí và các cơ quan truyền thông như TV, Radio, nên nhiều người kể cả các CVA xa gần và thân hữu biết và đã đến tham dự đông đảo 31 bàn ngồi chật kín nhà hàng Diamond seafood số 1. Phút chót khoảng 12 quan khách thân hữu phải ra về vì không còn chỗ.



Nhà văn Phạm Gia Đại, Trưởng Ban Văn nghệ Tết Xuân Bưởi-CVA Nam California (Ảnh: Thu Anh Cahill)

Rượu biếu các giáo sư và xổ số với 3 giải thưởng làm đẹp \$1,500, \$1,000, \$500 và 4 giải tiền mặt, mỗi giải \$100 là do các thành viên trong ban tổ chức tặng.



Nhà văn Phạm Gia Đại đang điều khiển chương trình. (Ảnh: Thu Anh)



Hình từ trái sang: Thu Anh Cahill, giáo sư Đào Mạnh Đạt, chánh án Nguyễn Trọng Nho và phu nhân, Kiều Mỹ Duyên và nhà văn Phạm Gia Đại

Buổi họp mặt kết thúc trong tiếng cười nói vui vẻ của quan khách tham dự.

Orange County, 19/2/2024

KIỀU MỸ DUYÊN

(kieumyduyen1@yahoo.com)